

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Hiệu quả phong trào thi đua "Cụu chiến binh gương mẫu"

5 năm 2018 - 2022, phong trào thi đua "Cụu chiến binh (CCB) gương mẫu" được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai sâu rộng và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.



Hội Cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải) tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Viết Doan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia phong trào thi đua "CCB gương mẫu", hàng năm Hội CCB tỉnh tổ chức cho hội CCB các huyện, thành phố ký kết thực hiện phong trào với chỉ tiêu cụ thể, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở cơ sở để nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, biểu dương các gương điển hình tiên tiến. Các cấp hội CCB trong tỉnh cũng đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo,

làm kinh tế giỏi" thông qua các hoạt động; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, tích cực sản xuất, kinh doanh, phát triển nghề và làng nghề... Toàn hội hiện có 435 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho gần 8.500 lao động, hội viên và con em CCB với mức thu nhập bình quân 5 - 5,5 triệu

đồng/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn hội còn 0,34%. Cán bộ, hội viên CCB cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gương mẫu hiến trên 10.000m² đất, đóng góp trên 20.000 ngày công; tham gia xây dựng đường hoa, trồng cây xanh, tường bao mềm làm đẹp cảnh quan môi trường. Hướng ứng tốt trồng cây hàng năm có trên 20.000 lượt hội viên trồng được 50.000 cây xanh các loại. 100% hội viên CCB tham gia xây dựng nông thôn mới sạch. Nhờ có sự đồng thuận, góp sức của các cấp hội CCB nên đến hết năm 2019, 100% xã trong tỉnh, 7 huyện và thành phố Thái Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 25 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB còn là lực lượng nòng cốt tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng, chống tội phạm; chăm hóa giáo dục người phạm tội hoàn lương, thanh thiếu niên chậm tiến... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đến hết quý I/2023, Hội CCB tỉnh quản lý 207 câu lạc bộ phòng, chống ma túy với 10.163 hội viên tham gia. 5 năm qua, hội CCB các cấp đã vận động thành công 421 người đi cai nghiện tập trung và cai nghiện tại nhà; tổ chức tham gia hòa giải 295 vụ; tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự bình quân 1.400 buổi với sự tham gia của hơn 8.200 hội viên/năm; phối hợp triệt phá 24 tụ điểm ma túy, 38 vụ đánh bạc. Các cấp hội còn tuyên truyền, vận động 234 hội viên CCB kinh doanh nhà ăn, nhà trọ, khách sạn, quán ăn, quán cà phê giải khát, internet chấp hành nghiêm pháp luật và

các quy định của địa phương về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Cán bộ, hội viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ký cam kết với chính quyền không đốt pháo nổ, thả đèn trời. Hội CCB các cấp đã phối hợp vận động thu nộp được 234 viên đạn, 109 kíp nổ, 14 quả lựu đạn và 7,4kg pháo nổ, 17 công cụ hỗ trợ... góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong những ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của đất nước. Cùng với đó, hội CCB các cấp luôn chủ động phối hợp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Toàn hội đã xây dựng 57 đội, 905 tổ tự quản ATGT với hàng nghìn CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT ở các điểm nóng, nơi có đông người qua lại, công trường học; đồng thời, vận động nhân dân thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

5 năm qua, CCB Thái Bình còn gương mẫu trong giúp đỡ, hỗ trợ những hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, Hội CCB từ tỉnh tới cơ sở cũng vận động nguồn xã hội hóa, làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với những hoạt động thiết thực, phong trào thi đua "CCB gương mẫu" ở Thái Bình đã góp phần nâng cao đời sống cán bộ, hội viên. Qua bình xét hàng năm có trên 95% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu". Hội CCB tỉnh và tổ chức hội cơ sở, nhiều hội viên được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng và phong thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

CCB Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà



Hàng năm, Hội CCB huyện Hưng Hà đều tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào "CCB gương mẫu" đối với hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua triển khai, phong trào đã lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, nhận thức của CCB từng bước được nâng lên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho hội viên nghèo, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế. Tôi mong rằng, thời gian tới Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "CCB gương mẫu" bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phù hợp với tình hình, hoạt động của từng địa phương, đơn vị; từ đó phát huy hơn nữa sự gương mẫu, trách nhiệm, trí tuệ của các hội viên CCB trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

CCB Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Đông Hưng



CCB Phạm Thị Mỹ, phường Đê Thám, thành phố Thái Bình



Là một người lính khi trở về với đời thường, tôi tích cực tham gia sinh hoạt hội, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Tham gia phát triển kinh tế, tôi duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định tạo việc làm cho 120 lao động là hội viên, thân nhân CCB với mức thu nhập bình quân từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Bản thân tôi cùng các đồng đội trong Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã vận động xây dựng được 49 căn nhà tình nghĩa, trao 26 sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn, trợ cấp cho 26 hội viên nghèo mỗi tháng 500.000 đồng cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Tôi mong rằng, dù ở đâu, làm gì thì mỗi thế hệ cán bộ, hội viên CCB tỉnh sẽ luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" gương mẫu tham gia tất cả hoạt động của địa phương, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TIẾN ĐẠT

Dân vận khéo "kéo" lòng dân

Bộ CHQS tỉnh là đơn vị điển hình thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt", góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Nhiệm vụ lớn nhất đối với bà Nguyễn Thị Vạnh, vợ liệt sĩ Lại Thế Liên ở thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) là khi dân nhà tình nghĩa rộng 80m² với tổng trị giá 480 triệu đồng hoàn thành và đi vào sử dụng cuối năm 2022. Trong đó, Ban CHQS thành phố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thái Bình hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, đồng họ và khu dân cư giúp đỡ. Bà Vạnh chia sẻ: Tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, tôi không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn nhà khang trang như hiện nay. Tôi cũng xin cảm ơn Ban CHQS thành phố đã dành tình gia đình số tiền 40 triệu đồng để tôi xây dựng căn nhà tình nghĩa. Các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia xây dựng giúp gia đình tiết kiệm được chi phí nhân công khiến tôi thấy rất ấm lòng khi những đồng đội, sự hy sinh của chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố nhớ đến.

"Dân vận khéo". Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 57 mô hình tập thể và 30 mô hình cá nhân điển hình dân vận khéo, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều mô hình điển hình như: Phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nhân rộng đến cấp xã; điển tập khu vực phòng thủ, cụm chiến đấu trị an kết hợp học và khu dân cư giúp đỡ. Bà Vạnh chia sẻ: Tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, tôi không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn nhà khang trang như hiện nay. Tôi cũng xin cảm ơn Ban CHQS thành phố đã dành tình gia đình số tiền 40 triệu đồng để tôi xây dựng căn nhà tình nghĩa. Các chiến sĩ còn trực tiếp tham gia xây dựng giúp gia đình tiết kiệm được chi phí nhân công khiến tôi thấy rất ấm lòng khi những đồng đội, sự hy sinh của chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố nhớ đến.

Ông Chu Công Đăng, thôn Hiệp Lực, xã An Khê (Quỳnh Phụ) ngay trong những ngày đầu tháng 4/2023 cũng đón nhận niềm vui về nhà mới. Ông chia sẻ: Ngôi nhà của tôi có diện tích 75m² với tổng trị giá 230 triệu đồng. Trong đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ CHQS tỉnh đã trao 80 triệu đồng, cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 26 triệu đồng giúp tôi xây nhà. Tôi rất xúc động bởi lẽ sau bao năm tháng sống vất vả nay đã được ở trong ngôi nhà tình nghĩa rộng rãi, chắc chắn như thế này. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội đã luôn quan tâm chăm lo tới những người có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hóa nội dung kế hoạch, hướng dẫn các cấp trên thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào thi đua

chức trồng 4.200 cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, được chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức, duy trì hiệu quả 900 tổ tự quản về an ninh trật tự, 400 tổ tự quản về an toàn giao thông, thu hút được trên 392.500 thành viên tham gia. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập hàng trăm tổ, đội công tác liên ngành về cơ sở vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp tết Nguyên đán hàng năm.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào "Quần đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Quá trình thực hiện nắm chắc phương châm "chủ động, sáng tạo, kiên trì, liên tục, làm đến đâu, kiên trì đến đó, đạt hiệu quả thiết thực", coi trọng phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; kết hợp dân vận khéo với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

HỒNG QUÂN



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Thái Bình tham gia xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Vạnh.

Đặt chèo vang tiếng hát chèo



Tiết mục của Câu lạc bộ phụ nữ với nghệ thuật chèo truyền thống xã Việt Thuận tại giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao cấp tỉnh năm 2023.

"Sông Hồng đỏ nặng phù sa/Trên đê gió mát muông mà chèo xanh/Anh về Việt Thuận quê em/Thơm hương chèo Mết ngọt lành hôn quê...". Những lời ca bình dị, mộc mạc như người dân nơi đây được các thành viên Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ với nghệ thuật chèo truyền thống xã Việt Thuận (Vũ Thư) thể hiện làm nức lòng người khán giả ở các hội thi, hội diễn, giao lưu các cấp.

Năm nay 70 tuổi, bà Lưu Thị Bích Nhường là Chủ nhiệm CLB, từ đam mê hát chèo của bản thân, bà đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trong xã. Bà hướng dẫn từ làn điệu cho đến cách luyện lấy lấy hơi, biểu thị khuôn mặt phù hợp với từng trích đoạn, hương với đam mê của cá nhân nên tôi muốn lan tỏa tới chị em trong xã. Cũng may mắn là có nhiều chị em cùng đam mê, số thích nên rất thuận lợi trong việc tập hợp, sinh hoạt CLB.

Thành lập từ năm 2016, ban đầu chỉ có 10 thành viên, đến nay CLB có 22 thành viên. Họ là những nghệ sĩ nghiệp dư, là

những phụ nữ nông thôn ban ngày trồng lúa, làm nông dân, công nhân, buổi tối vẫn tích cực tham gia tập luyện hát chèo. Họ hát mọi lúc, mọi nơi, hát khi vui mừng gặp mặt, hát mừng năm mới, trong các sự kiện văn hóa, các hội thi, giao lưu, liên hoan văn nghệ. Mỗi lần như thế, các "diễn viên" lại xứng xính trong những bộ trang phục, đạo cụ mua, lớp trang điểm vùng vể... nhưng vẫn thắm hoa với các vai nho sinh, quan huyện, chèo chủa, tiểu thư... Bà Bùi Thị Loan, thành viên CLB cho biết: Chị em nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng cùng đam mê, nên cố gắng sắp xếp thời gian thích hợp nhất để cùng tập luyện. Mỗi lần được mời đi diễn, thù lao có vẻ chèo. Bà cũng là người sáng tác bài hát chèo "Thắm tình chèo Mết quê em". Bà Nhường cho biết: Xã Việt Thuận có phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì từ lâu. Riêng tôi, ngày còn bé đã được nghe ông bà, bố mẹ hát chèo nên ngắm lắm! Tôi tự hát và tự học chứ không qua trường lớp nào cả. Truyền thống quê hương với đam mê của cá nhân nên tôi muốn lan tỏa tới chị em trong xã. Cũng may mắn là có nhiều chị em cùng đam mê, số thích nên rất thuận lợi trong việc tập hợp, sinh hoạt CLB.

Thành lập từ năm 2016, ban đầu chỉ có 10 thành viên, đến nay CLB có 22 thành viên. Họ là những nghệ sĩ nghiệp dư, là những phụ nữ nông thôn ban ngày trồng lúa, làm nông dân, công nhân, buổi tối vẫn tích cực tham gia tập luyện hát chèo. Họ hát mọi lúc, mọi nơi, hát khi vui mừng gặp mặt, hát mừng năm mới, trong các sự kiện văn hóa, các hội thi, giao lưu, liên hoan văn nghệ. Mỗi lần như thế, các "diễn viên" lại xứng xính trong những bộ trang phục, đạo cụ mua, lớp trang điểm vùng vể... nhưng vẫn thắm hoa với các vai nho sinh, quan huyện, chèo chủa, tiểu thư... Bà Bùi Thị Loan, thành viên CLB cho biết: Chị em nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng cùng đam mê, nên cố gắng sắp xếp thời gian thích hợp nhất để cùng tập luyện. Mỗi lần được mời đi diễn, thù lao có vẻ chèo. Bà cũng là người sáng tác bài hát chèo "Thắm tình chèo Mết quê em". Bà Nhường cho biết: Xã Việt Thuận có phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì từ lâu. Riêng tôi, ngày còn bé đã được nghe ông bà, bố mẹ hát chèo nên ngắm lắm! Tôi tự hát và tự học chứ không qua trường lớp nào cả. Truyền thống quê hương với đam mê của cá nhân nên tôi muốn lan tỏa tới chị em trong xã. Cũng may mắn là có nhiều chị em cùng đam mê, số thích nên rất thuận lợi trong việc tập hợp, sinh hoạt CLB.

chất, tinh thần được nâng lên. Một số tiểu phẩm, trích đoạn được lồng ghép vào trong đó những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, mới lần tập luyện, biểu diễn, không chỉ truyền tải thông tin tới khán giả mà bản thân chúng tôi hiểu hơn các nội dung này. Chị Đỗ Thị Bắc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Thuận cho biết: Không chỉ biểu diễn, giao lưu, CLB phụ nữ với nghệ thuật chèo truyền thống của xã từng đạt giải nhất liên hoan nghệ thuật chèo truyền thống huyện Vũ Thư năm 2021. Từ nền tảng CLB, Hội đã nhân rộng các mô hình văn hóa văn nghệ ở các thôn nữa, chị em cũng rất vui vẻ, đam mê tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Không mặn mà về nhan sắc, chẳng ánh mắt sắc như dao cau, cũng chẳng có đôi tay thon nhỏ mượt nà, những người phụ nữ say hát chèo của Việt Thuận đến với sân khấu chèo bằng những cái tên mộc mạc, rất tây chai sẵn và làn da nâu rám nắng. Những giai điệu ả, à vang lên trong tiếng hát chèo trong trẻo, giữa những vượn chèo bát ngát xanh tươi. Những người phụ nữ ở Việt Thuận say mê và hạnh phúc vì được góp sức trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của nghệ thuật chèo truyền thống.

QUÂN PHƯƠNG